

ชื่อเรื่อง	รายงานการประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้ประเมิน	นายมงคล สมานทอง
หน่วยงาน	โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
ปีที่ประเมิน	2561

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านบริบท (Context) พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปฏิบัติมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44
4. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านผลผลิต (Product) พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปฏิบัติมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10